
BORGARRÁÐ 23. júlí 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
mengunarmælingar á skotsvæðinu í Álfsnesi - R2007146

1. Hvað líður mengunarmælingum á skotsvæðinu í Álfsnesi sem Heilbrigðiseftirlit 
Reykjavíkur átti að fara í snemmsumars? 2. Eru komnar einhverjar niðurstöður?


